



BAN ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Số 44-TTCD/BĐNTW

Tháng 01 năm 2020

LƯU HÀNH NỘI BỘ



THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ CUỘC BẦU CỬ TRÊN THẾ GIỚI CUỐI NĂM 2019

Trong tháng cuối cùng của năm 2019, trên thế giới đã diễn ra một số cuộc bầu cử quan trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nước trong khu vực cũng như từ cộng đồng quốc tế. Tại số chuyên đề lần này, Ban Đối ngoại Trung ương xin cung cấp đến các đồng chí một số thông tin về các cuộc bầu cử tại Cu-ba, Anh và An-giê-ri. Những thay đổi “mang tính lịch sử” thể hiện qua kết quả của các cuộc bầu cử này hứa hẹn sẽ tạo ra bước ngoặt trong sự phát triển tại các quốc gia này, tác động tới sự ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Bầu Thủ tướng và Chính phủ mới ở Cu-ba

Diễn biến và kết quả

Ngày 21/12/2019, trong khuôn khổ kỳ họp thứ IV, Quốc hội khóa IX của Cu-ba đã tiến hành bầu chức danh Thủ tướng. Chức danh Thủ tướng nước Cộng hòa Cu-ba lần đầu tiên được bổ nhiệm cho Đồng chí Phi-đen Cát-xtơ-rô vào tháng 2/1959 sau khi cuộc cách mạng Cu-ba thành công. Tuy nhiên, vị trí này đã không còn được quy định trong Hiến pháp năm 1976 và mới được khôi phục lại trong Hiến pháp năm 2019 của Cu-ba. Theo quy định tại điều 141 của Hiến pháp 2019, chức vụ Thủ tướng được Quốc hội bổ nhiệm thông qua hình thức bỏ phiếu đa số tuyệt đối với ứng cử viên được Chủ tịch nước giới thiệu.

Theo kết quả bầu cử được công bố, đồng chí Ma-nu-ên Ma-rê-rô Cru-xơ đã đắc cử vị trí Thủ tướng nước Cộng hòa Cu-ba nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối (594/594). Đồng chí Ma-nu-ên Ma-rê-rô Cru-xơ, 56 tuổi, kiến trúc sư, giữ hàm đại tá quân đội, từng kinh qua nhiều chức vụ trong ngành du lịch trước khi được cử Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Du lịch từ năm 2004. Đồng chí được Chủ tịch Mi-ghen Đi-át Ca-nên đánh giá là người có năng lực, phẩm chất trung thực, nhạy cảm chính trị, trung thành với Đảng và Cách mạng Cu-ba, có nhiều kinh nghiệm trong đàm phán và tổ chức các sự kiện quốc tế.